

Số: /BC-UBND

Hoàng Quý, ngày tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO

Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở chăn nuôi, các điểm tập kết rác thải, bãi chứa rác, bãi tập kết kinh doanh vật liệu xây dựng, trên địa bàn xã Hoàng Quý từ năm 2022 đến tháng 02 năm 2023

Thực hiện Quyết định 04/QĐ -HĐND ngày 08/02/2023 của Thường trực HĐND Huyện về việc thành lập Đoàn giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở chăn nuôi, các điểm tập kết rác thải, bãi chứa rác, bãi tập kết kinh doanh vật liệu xây dựng; hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện từ năm 2022 đến tháng 02 năm 2023.

Thực hiện thông báo số: 05/TB-TTĐ ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Thường trực HĐND Huyện về Lịch giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Hoàng Hóa giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở chăn nuôi, các điểm tập kết rác thải, bãi chứa rác, bãi tập kết kinh doanh vật liệu xây dựng; hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện từ năm 2022 đến tháng 02 năm 2023.

UBND xã Hoàng Quý báo cáo cụ thể như sau.

I. Đặc điểm tình hình chung của xã Hoàng Quý về công tác bảo vệ môi trường.

1. Tình hình môi trường trên địa bàn xã Hoàng Quý.

Hoàng Quý là xã đồng bằng nằm ở vùng Tây Bắc của huyện Hoàng Hóa, phía Bắc giáp xã Hoàng Kim, phía Tây giáp xã Hoàng Phú, phía Đông giáp xã Hoàng Xuyên và phía Nam giáp xã Hoàng Quy.

Có hệ thống giao thông thuận lợi Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc - Nam chạy qua nối liền kinh tế thông thương của xã với các xã cũng như huyện, tỉnh lân cận. Tổng diện tích tự nhiên của xã 358,39 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp 245,74ha, diện tích đất phi nông nghiệp 112,65 ha. Dân số toàn xã có 1.273 hộ, có 4.283 nhân khẩu, trong đó hơn 70% làm nông nghiệp, số còn lại làm các ngành nghề dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp.

Về tổ chức hành chính có 06 thôn, kinh tế, xã hội tương đối phát triển, tăng trưởng kinh tế hàng năm trên 15,6%, thu nhập bình quân đầu người 67,0 triệu đồng/người/năm.

Xã về đích xã NTM năm 2016, đạt tiêu chí xã ATTP năm 2020, hệ thống cơ sở hạ tầng thường xuyên được củng cố, đầu tư nâng cấp bảo đảm tốt cho đời sống dân sinh, phát triển kinh tế, xã hội và giữ vững QPAN, lập quy hoạch sử dụng đất theo giai đoạn theo kế hoạch của tỉnh, huyện. Hiện xã đang phối hợp cùng UBND

huyện để rà soát các quỹ đất phát triển, đất sự nghiệp, đất SXKD, lập quy hoạch khu đô thị Phú Quý giai đoạn 2021-2030. Đến nay trên địa bàn xã có hệ thống điện chiếu sáng công cộng được đầu tư mới, các tuyến giao thông nông thôn từ trục chính đến ngõ xóm đều có điện chiếu sáng công cộng. 100% các tuyến đường giao thông nông thôn được nhựa hoá hoặc bê tông hóa, 100% các tuyến đường giao thông đều có rãnh thoát nước và có nắp đậy. Trên các trục đường chính của xã, của thôn, đầu vào các thôn, xóm có hệ thống cây hoa trang trí, cây xanh, cây bóng mát được chăm sóc, cắt tỉa thường xuyên đảm bảo mỹ quan của các tổ chức hội, nhân dân tại các điểm trồng cây xanh.

Trên địa bàn xã có 4 cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ ở các lĩnh vực chăn nuôi quy mô nhỏ 1 cơ sở (trâu, bò, lợn), chất thải chăn nuôi gia súc, gia cầm được ủ thành phân bón hoặc xử lý qua hệ thống bể bioga, hồ lắng; 2 cơ sở sản xuất miến gạo, 1 chợ kinh doanh thực phẩm quản lý bởi công ty TNHH TM và DL Nghi Sơn dưới sự giám sát của UBND xã. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã đã lập hồ sơ môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc ký cam kết bảo vệ môi trường, ATTP trong quá trình sản xuất với UBND xã; Có 29 trang trại phần lớn đều là trang trại chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và trồng cây ăn quả (theo Quyết định của UBND huyện), tuy nhiên tại thời điểm hiện tại các trang trại chủ yếu là nuôi trồng thủy sản và trồng cây ăn quả. Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên lợn và gia cầm diễn ra thường xuyên gây thiệt hại lớn về kinh tế nên các trang trại không chăn nuôi mà chuyển sang nuôi thủy sản và trồng cây ăn quả.

Có 8 doanh nghiệp, công ty đang hoạt động sản xuất, kinh doanh: Công ty Cổ phần Phân bón Tiến Nông 3, Công ty TNHH sản xuất đá Quý Hảo, công Ty dày da WINNER, công ty Bông Sen, công ty TNHH dệt may Hà Nội, nhà máy Z111 của bộ Quốc Phòng, công ty sản xuất bao bì Thành Hưng, công ty SXCK Thành Thắng. Các công ty, doanh nghiệp có hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường, vận hành đầy đủ hệ thống xử lý chất thải đảm bảo các thông số trước khi xả ra môi trường. Công ty cổ phần Phân bón Tiến Nông 3 có lượng nước thải trong sản xuất cơ sở không xả thải ra môi trường mà được hồi lưu đưa vào trong sản xuất, không xả thải nước thải sản xuất ra môi trường, công Ty dày da WINNER đang trong quá trình kiểm tra của Sở Tài nguyên và MT cùng các ban ngành để cấp phép môi trường.

Toàn xã có 1 bãi tập kết rác thải tại khu vực Cánh Phồng, thôn Sao Vàng 2, diện tích 100m², là nơi tập kết rác cho 6 thôn trong xã, tần suất thu gom 1 tuần 3 lần, rác được tập kết tại bãi từ các tổ thu gom rác, rác sau khi được tập kết sẽ được xe chu chuyển của công ty thu dọn và chuyển đi xử lý theo quy trình khép kín.

2. Công tác tham mưu, xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản theo thẩm quyền về quản lý, bảo vệ môi trường và triển khai nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn xã theo các văn bản pháp luật hiện hành.

Từ sau khi về đích xã NTM năm 2016, công tác bảo vệ môi trường luôn được xã quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt các nội dung về công tác bảo vệ môi trường, Thực hiện Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 17/9/2019 của UBND huyện Hoàng Hóa

về Chinh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường giai đoạn 2019-2025. Kết quả công tác đạt được như sau:

+ Xã xây dựng Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 25/9/2019 về việc chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn xã giai đoạn 2019-2025.

+ Ban hành các công văn đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị về thực hiện các nội dung triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch 99 của UBND huyện.

- Thực hiện kiểm tra đột xuất, nhắc nhở kịp thời các hộ sản xuất kinh doanh khi có tình trạng gây mất vệ sinh môi trường.

- Công tác giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã luôn luôn được chú trọng, các thôn có hương ước về giữ gìn vệ sinh chung được thực hiện về quy định lịch tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm ít nhất 01tuần 01 lần tổ chức tổng dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh và xử lý rác thải nơi công cộng theo các cụm dân cư đã phát huy được tính tập thể người dân cùng tham gia. Mỗi thôn thành lập 1 tổ vệ sinh môi trường, thúc đẩy công tác vệ sinh môi trường, cũng như hoạt động phân loại xử lý rác thải tại nguồn được có hiệu quả, và triển khai rộng rãi.

- UBND xã đại diện cho các thôn đứng ra ký hợp đồng thu gom rác thải với công ty TNHH vận tải, DVTM, xử lý MT hàng năm, thu gom rác thải sinh hoạt tại 6 thôn trong toàn xã, chợ kinh doanh thực phẩm. Công ty trực tiếp thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt thường ngày của nhân dân đến địa điểm tập kết bãi rác thải chung của toàn xã. Tần suất thu gom 3 lần/tuần vào các ngày thứ 3,5,7.

- MTTQ xây dựng kế hoạch số 02/KH-MTTQ – BTT ngày 07/02/2023 về tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp hành động bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư năm 2023, các ngành đoàn thể phát động hội viên, đoàn viên, nhà nhà thi đua, người người thi đua và xác định đây là nhiệm vụ chính trị phải phát động thường xuyên, liên tục trong tổ chức và thực hiện nhiệm vụ đã đưa vào nội dung chương trình tháng, quý và năm.

- Ủy ban nhân dân xã phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội, các hội đặc thù thôn tuyên truyền về Luật Bảo vệ môi trường, Luật An toàn thực phẩm thông qua các buổi sinh hoạt, các câu lạc bộ. Giao cho Công chức Văn hóa – XH, công chức địa chính phụ trách lĩnh vực môi trường phối hợp cùng Cán bộ Đài truyền thanh tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh của xã, phát các đoạn băng, các bài viết liên quan đến vệ sinh MT, liên quan đến ATTP của huyện, tỉnh, tuyên truyền bằng khẩu hiệu, pano, áp phích. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14;

- Tại các hội nghị triển khai công tác hoạt động của các thôn, cán bộ thôn cũng lồng ghép vào các báo cáo, vào nội dung phát biểu liên quan đến công tác bảo vệ môi trường để đưa ra cho hội viên và nhân dân tự đấu tranh những hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường nhằm nâng cao nhận thức hơn cho các hội viên, nhân dân trong thôn về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp.

3. Tình hình thực hiện các quy định về chính sách, pháp luật về môi trường trên địa bàn xã.

- Các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện ký các cam kết đảm bảo vệ sinh ATTP, Bảo vệ môi trường với xã. Đối với trang trại chăn nuôi duy trì kiểm tra công tác bảo vệ môi trường theo cam kết 1 lần/năm tại các đợt kiểm tra theo lịch hoặc hơn khi có kiến nghị, phản ánh của nhân dân.

- Rác thải sinh hoạt trên địa bàn dân cư được thu gom, vận chuyển, xử lý đúng theo quy trình và như theo hợp đồng đã ký.

- Tổng số thùng đựng rác đạt tiêu chuẩn là: 730 thùng, trong đó loại 120 lít: 10 thùng (tại các nhà trường và trạm y tế, công sở); 210 thùng loại 60 lít và 510 loại thùng khác. Số thùng được dán, sơn chữ 310/730 thùng. Số hộ đã thực hiện xử lý rác thải hữu cơ sau phân loại tại nhà: 310 hộ.

- Việc xây dựng và nhân rộng các mô hình tốt về quản lý chất thải: xã có 06 tổ tự quản về vệ sinh môi trường hoạt động tốt.

4. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Những thuận lợi:

Có nhiều văn bản, các chủ trương, Nghị quyết về bảo vệ môi trường tuyên truyền được nhân dân thích ứng, sự lãnh chỉ đạo của các cấp chính quyền địa phương ngày càng truyền đạt rõ được các nội dung quan trọng liên quan đến VSMT nên được nhân dân hưởng ứng tích cực và thực hiện ngày càng rõ nét trong việc giữ gìn vệ sinh cảnh quan sạch đẹp từ đường làng tới ngõ xóm.

Diện tích phát triển trang trại nhiều là tiềm năng lớn cho sự phát triển của ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm.

- Những khó khăn:

Công tác dọn vệ sinh môi trường tại các cơ sở thôn vào ngày cuối tuần chủ yếu vẫn dựa vào tổ vệ sinh môi trường, việc huy động nhân dân tham gia dọn vệ sinh môi trường đang còn khó khăn, do lực lượng lao động chính tham gia công tác, còn lại chủ yếu người cao tuổi và cháu nhỏ nên chưa huy động chưa lan tỏa được cùng hưởng ứng. Một số bộ phận nhân dân còn để tập kết rác chưa đúng nơi quy định, gây khó khăn trong việc thu gom của tổ thu gom rác.

Việc tích cực công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường tới cộng đồng dân cư có lúc có việc còn chưa thường xuyên; đôi khi lồng ghép cùng với nhiều chương trình tuyên truyền giảm giảm khả năng nhận thông tin của nhân dân.

Ý thức chấp hành Luật Bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân còn thấp, nhận thức về công tác bảo vệ môi trường chưa thật sự được đề cao.

5. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong thời gian tới.

Trong thời gian tới, để tăng cường bảo vệ môi trường nông thôn hướng đến mục tiêu phát triển bền vững cần tập trung một số nội dung cơ bản sau:

- Tiếp tục tăng cường và tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động quần chúng nhân dân, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ tại địa bàn khu vực nông thôn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, ý thức thực hiện, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề... Phát động các phong trào bảo vệ môi trường và tích cực tham gia vào hoạt động phòng ngừa, đấu tranh với những vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn 6 thôn trong toàn xã.

- Các công chức chuyên môn làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường; rà soát các quy định hiện hành để bổ sung, sửa đổi, khắc phục các sơ hở thiếu sót, tồn tại, bất cập trong bảo vệ môi trường nông thôn.

- Tiếp tục duy trì công tác dọn vệ sinh môi trường tại các thôn vào chiều thứ 6 hàng tuần, kiểm tra công tác dọn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, khuôn viên nhà ở, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Định kỳ kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, các gia trại chăn nuôi kiểm tra hệ thống chứa nước thải, chất thải, như các hố lãng, bể chứa bioga... nếu không đúng quy định yêu cầu đầu tư bổ sung hoặc hoàn thiện đầy đủ trước khi có các đoàn kiểm tra cấp trên về kiểm tra, tránh bị nhắc nhở, xử phạt do việc quản lý không chặt chẽ để ảnh hưởng đến công việc chung của toàn xã.

- Thực hiện việc Ban hành các văn bản theo nội dung công văn của cấp trên hoặc văn bản của xã gửi tới các công ty, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc việc bảo vệ môi trường nước, môi trường không khí, tiếng ồn gây ảnh hưởng đến môi trường sống của nhân dân xung quanh.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 99/KH-UBND ngày 17/9/2019 của UBND Huyện Hoàng Hóa; Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 25/9/2019 về việc chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn xã giai đoạn 2019-2025, sớm đăng ký và về đích xã NTM nâng cao vào năm 2024.

6. Đề xuất, kiến nghị.

Đề nghị cấp trên hỗ trợ các loại hóa chất để phun phòng tại bãi rác tập kết để ngăn chặn các loại bệnh dịch lây lan ra từ bãi chứa rác tới sức khỏe con người.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện (B/C);
- TVĐU; HĐND xã (B/C);
- Lưu: VT,

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Đăng Trọng